

**รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องที่ 2**  
**โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”**  
**ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1**  
**“การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”**  
**วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์**

**ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 2**

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา สุวรรณโน
2. อาจารย์ ดร.ธนิยา Yeada

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
O1	การใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะโหนด จังหวัดพัทลุง	นางสาวจิตาภา นัถ์ถือบุญ	ม.ทักษิณ
O2	การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน 2 พยางค์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับสื่อการสอน	นางสาวรสสุคนธ์ ชูพรัตน์	มรภ.สงขลา
O3	การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด โดยใช้ชุดฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้าตลาดเก่า) จังหวัดยะลา	นางสาวฟาธิสสะห์ ปะแดปุชู	มรภ.ยะลา
O4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย โดยใช้วิธีการสอน แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน	นางสาวพิชญ์สินี จิวบุญชู	ม.หาดใหญ่
O5	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับ Liveworksheets ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน จังหวัดยะลา	นางสาวอัสมัด ยานยา	มรภ.ยะลา
O6	การสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนภาษาไทยออนไลน์โดยการบูรณาการ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา	นางสาวตรียาภรณ์ สายจันทร์	ม.ทักษิณ
O7	การศึกษาความสามารถในการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน โดยใช้วิธีสอนอ่านแจกลูกสะกดคำร่วมกับเกมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	นางสาวศาดนันทน์ จรพงศ์	มรภ.สงขลา
O8	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง คำพ้องเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	นางสาวอัมมะห์ มาหามะ	มรภ.ยะลา

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
O9	Studygram กับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสตอรีไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทยา	นางสาวอรภัทรา ทองรักษ์	ม.ทักษิณ
O10	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาล5 บ้านตลาดเก่า	นางสาวมารีณี ตะหวั้น	มรภ.ยะลา
O11	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดนิทานท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปยุต	นางสาวพิรดา แวนาแฉะ	มรภ.ยะลา